


# ชิงปล้นกลางแดด!

**4 อนุสาวรีย์ตำรวจ**  
  
**หน้า... 4**  
**เชื้อมออย่าเชื้อมา (อีกรอบ)**  
**อ่านเอาเรื่อง**  
**หน้า... 5**  
**ดัชนีเชื้อมันอสังหา**  
**หน้า... 6**

## ‘ปชป.’ ชัดแรง ‘พปชร.’ โคว้งท้ายเลือกตั้งเดือน

ไทยโพสต์ • 4 วันสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลาเดือด “ธรรมนัส” ปราศรัย มั่นปาก “ก้าวไกล” สมช. ยื่น กกต.จังหวัด สงขลาขอเคลียร์หาเสียงบนเวที อดผู้สมัคร พปชร.ราย เอาโหมเงินและทำท่าลวงกระ เป้า “บิ๊กป้อม” ยัน ปชป.-พปชร.หาเสียง เดือดไล่กัน แต่ปิดหีบเลือกตั้งทุกอย่างจบ การหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายสนาม เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพรและสงขลา ที่จะลงคะแนนเสียงกันวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.นี้ ดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ในช่วงเช้า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายชวลิต อัจฉาภา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 เบอร์ 4 พรรคพลังประชารัฐ จ.ชุมพร พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ พบปะทักทายประชาชนทั่วไปในย่านตลาดสด เทศบาลเมืองชุมพร โดย ร.อ.ธรรมนัสได้ แนะนำนายชวลิตหรือหนายแดงต่อประชาชน เพื่อให้เลือกมาช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองชุมพรให้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยได้รับความ สนใจจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรอย่างมาก จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสพร้อมด้วยทนาย



ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 และบูสเตอร์เข็ม 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดในเวลาสั้นๆ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

## สอบปศุสัตว์ปม ASF หมู

กรุงเทพฯ • หมูเป็นพิษ “เฉลิมชัย” ลงนามคำสั่งปลัดเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง “กรมปศุสัตว์” อ้างไม่ได้รับหนังสือภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ ให้ขยายใน 7 วัน ยันไม่เคยปกปิดข้อมูล อ้างที่ผ่านมามีแต่คนชมมาตรการป้องกันเยี่ยม เพื่อไทยจงกฐินไปคำในสภา ที่ปรึกษาจตุรจันทร์ยืนยัน “มาหมา” ไม่ขึ้นราคา

ราคาแพงนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ล่าสุดตนได้ลงนามคำสั่งให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยจะตรวจตรวจสอบปศุสัตว์ทำไม่ถึงไม่ได้รับหนังสือ ทำไมหนังสือถึงไม่ถึงอธิบดีด้วย โดยต้องสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

โดยตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา “รอบบ้านเราที่ผ่านมา 3-4 ปีก็มีการระบาด ที่ผ่านมามีมาตรการป้องกันที่ดีเยี่ยม จนกลุ่มสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายเล็ก รายย่อย และรายใหญ่ ก็มามอบโล่ให้ผม และขอบคุณว่าผมได้มีการดำเนินการมาตรการและป้องกัน ASF ได้ดีเยี่ยม ทุกคนต้องกลับไปดู อย่าลืมตรงนี้! นั่นมันหมายถึงว่าเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้ผล จนระยะสุดท้ายนี้เราก็ได้สั่งการให้เข้าไปตรวจสอบเข้มงวด จนมีกลุ่มพ่อค้าออกมาเรียกร้องว่าเราเข้มงวดเกินไป แต่ทุกอย่างที่เราทำก็เพราะเราต้องการควบคุมโรคให้ได้ ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอน” นายเฉลิมชัยกล่าว ว่า โรค ASF ถือเป็นโรคระบาดในสุกร

**หน้า... 2**  
**สถานะ ‘พปชร.-ปชป.’**  
**พรรคร่วมสุข ทุกข์ไม่แฉร์**

## สั่งร.ทำแผนเผชิญเหตุ ห่วง ‘โซนสีฟ้า’ โควิดพุ่ง

ไทยโพสต์ • ยอดติดเชื้อรายใหม่ 7,681 ราย ดับ 19 ราย “ศบค.” เผยสถานการณ์โควิดลดความรุนแรง อัตราป่วยหนัก-เสียชีวิตน้อยลง คาดปีนี้จ่อปรับจากโรคระบาดเป็นแค่โรคประจำถิ่น ท่วง 8 จว.สีฟ้าผ่อนคลายบ้างถึงกับยกย่อง กำชับห้ามการตก “อนุทิน” ย้ำ ปชช.ร่วมมือดี ยอดติดเชื้อไม่ถึง 3 หมื่นแน่ แจง “อนธกร” ไม่ได้ฉีดโอที เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พญ.สมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,681 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,392 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,282 ราย ค้นหาเชิงรุก 110 ราย เรือนจำ 12 ราย

คงจีดีพี 3-4.5% โอมิครอนไม่แรง ไตรมาส 2 ตก.โต

ไทยโพสต์ • กคร.คงจีดีพี 65 โต 3-4.5% มั่นใจเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้น จับตาไตรมาส 2 กลับมาขยายตัวจากวัคซิ่นที่ครอบคลุม ชงคลังยึดลดภาษีที่ดิน 90% ต่ออีก 2 ปี แบ่งเบาภาระประชาชน

## ปปช.ฟ้องเอง ‘ปู’ จัดโรดโชว์ 2ก.พ.ศาลชี้ยึดทรัพย์ธาริต

ไทยโพสต์ • “ธาริต-เมีย” ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสิน 2 ก.พ. ปมร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ กกค.สอบวินัยร้ายแรง “เนตร” ไม่สั่งฟ้อง “บอส” ได้ข้อสรุปแล้ว เรียกฟังผล 19 ม.ค. ยัยการเปลี่ยนความเร็วรถไม่รอดโดนด้วย เปิดกรุดติดอธิบดีดีเอสไอราย 21 ล้าน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งคำได้

แย้งของผู้คัดค้านทั้งสอง ประกอบด้วย นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ผู้คัดค้านที่ 1 และนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ผู้คัดค้านที่ 5 ในคดีฟ้องหมายเลขคดีที่ ปช.1/2559 และคดีหมายเลขแดงที่ ปช.1/2561 กรณีศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายธาริตและนางวรรณมล จำนวน 49 รายการ รวมมูลค่า 341,797,811.58 บาท

ไทยโพสต์ • กคร.คงจีดีพี 65 โต 3-4.5% มั่นใจเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้น จับตาไตรมาส 2 กลับมาขยายตัวจากวัคซิ่นที่ครอบคลุม ชงคลังยึดลดภาษีที่ดิน 90% ต่ออีก 2 ปี แบ่งเบาภาระประชาชน



ธ นาร.....

คุณเชื่อมหรือยังว่า "แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์"? และที่ไทยชาติเดียวในภูมิภาคต่าง "เอกราช-เอกราช" มาได้ครบทุกวันนี้ โดยไม่ตกเป็นข้าชาติตะวันตก



'สนทนากษัตริย์กับธ'

นับแต่ พ.ศ.๑๘๐๐ ที่แต่ละเผ่าพันธุ์ ต่างชาติ ต่างศาสนา มาหลอมรวม "ร่วมเป็นชาติ" กลมเกลียวเสมอภาค "ไทยเนื้อเดียวกัน"

- ก็เพราะหลักพระพุทธศาสนา สอนไม่ให้แบ่งชนชั้นวรรณะ ทุกคนเสมอกันในความเป็นคน นั้นแหละ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ให้ชื่อสัตย์-สุจริตต่อกัน และให้เคารพกันตามอาวุโส และยึดมั่น-กตัญญู รู้คุณค่า

- ๑.เพราะบรรพบุรุษก่อร่างสร้างชาติ อาณาประชาราษฎร์ ยกย่องผู้กล้ามากบุญคุณารมีนั้น สู่สถานะ "พระมหากษัตริย์"
- ๒.เพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ นับแต่ยุคสุโขทัย-อยุธยา-ธนบุรี ธรรมรัตน์โกลนทรียศ

อรเห็นไข่ม้อย? ว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ทรงครองแผ่นดิน ด้วยหลัก "สิทธิเสมอภาค" มาแต่ก่อน-แต่ออก เสียง "สหัสวรรษ" แล้ว "สมบูรณาญาสิทธิราชย์" ไม่ใช่อำนาจกษัตริย์ผูกขาดอย่าง

ธรมชาติ แล้วธรมชาติ คืออะไร? ก็คือเสมอภาคหรือทัดเทียมกันตาม "ฐานานุรูป" ดังที่เป็นนั่นเอง "ฐานานุรูป" คืออะไร คือการลดหลั่นสมควรตามฐานะ,

ได้ ใครเสีย? นั่นนะ ก็บอกแล้ว ว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นัก! เลยถูก (สังคม) จับได้ ก็ไปไม่เป็น ถูก เถียงไปเปะปะ คร่ำ

กกด.แจก 18 ใบสั่งว่าที่นายก-ส.อบต.

แจ้งวัฒนะ ● กกด.แจก 18 ใบสั่ง ว่าที่นายก-ส.อบต. ชี้กระทำการไม่สุจริต จึงมีมติระงับสิทธิสมัคร พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

- ๑.รับฎา จ.ตรัง 7.นายธีรวัฒน์ แอโสีะ ว่าที่ ส.อบต.นาทอน
- ๒.นายอนกร แต่งสวน ว่าที่ ส.อบต.มหาโพธิ์ เขตเลือกตั้ง

และ 18.นายพอล อินทนาม ว่าที่ ส.อบต.หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

คึกคักของ... รุ่งเรือง เปรี้ยว การเมือง... รุ่งเรือง เปรี้ยว

ข่าวแกง 20 บาท

ในขณะที่รัฐบาลกำลังเฝ้าหมัด อันเนื่องมาจากเสียงบ่นของประชาชน ว่าด้วยเรื่องราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ ไชโป ค่าไฟ ค่าเรือ

'เบนจา' เครียดขอพบจิตแพทย์

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันพุธ จากกรณีศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว น.ส.ปณัส

นัดฟังคำสั่งในวันพุธนี้ (13 ม.ค.) ต่อไป" วันเดียวกัน นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.65) น.ส.เบนจา



เครือข่ายท้องถิ่นตั้งเดิมชุมชนคนริมคลอง พร้อมตัวแทนชุมชนริมคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงและถูกไล่ที่อยู่อาศัย ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เพื่อไต่ถามถึงโครงการดังกล่าว

ปิดวุ่นปรับรั้วสูงทำเนียบ ยึดยูเอ็นโมเดลสกัดม็อบ

ทำเนียบรัฐบาล ● กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงความสูงของรั้ว

เมื่อวันพุธ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เข้าสำรวจความเป็นไปได้ตามข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคง

ซึ่งทะเบียนเป็นโบราณสถาน เขตกรุงเทพมหานคร รายงานข่าวจากทำเนียบฯ เปิดเผยว่า การศึกษา

ด้านนายอนกร วัณญ คงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่ายังไม่ทราบข่าวทำเนียบฯ เตรียมเสริมรั้วสูงเพื่อสกัดกลุ่มผู้ชุมนุม



ชินนทร์ รุ่งแสง

อีกทั้งยังจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งหาหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับการส่งออกหรือซื้อ "โรบินฮู้ด" ก็ตั้งตรงมีมาช่วย โดยให้โรบินฮู้ดรับวัสดุไปส่งให้ร้านข้าวแกงโดยตรง







กัลยา ยืนยง

### คุมเข้มรถสาธารณะสกัด PM 2.5

จากปัญหาหมอกพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่...

ตั้งนั้น กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เร่งดำเนินการมาตรการ...

เบื้องต้นได้มีมาตรการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งตรวจ วัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษี...

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจวัด และควบคุมการตรวจสภาพรถของ ตร.ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถยนต์...

แน่นอนว่าการตรวจพบค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ขับขี่จะถูกเปรียบเทียบปรับ...

ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่รถบนท้องถนนทุกคนสามารถร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ...

โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในส่วนของรถยนต์ที่ใช้แก๊สเป็น ประจําจะต้องเปลี่ยนทุก 5,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 เดือน...

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราได้มีส่วนร่วมกับสังคมในการยับยั้ง ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เร็วจากตัวเราเอง เช่น จาก การใช้รถ...

### ‘MINT’ ร้องรัฐ ปรับมาตรการ เร่งดึงต่างชาติ

ไทยโพสต์ • MINT ร้องจตุร หมายถึง “ประยุทธ์” รวบรวม รวบรวม...

นายวิลเลียม เอ็ดลิวด์ โยเน็ค ประธานกรรมการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT เปิดเผยถึงข้อ...

นอกจากนี้ Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียน เพื่อขอรับการอนุมัติเข้าประเทศ...

อย่างไรก็ดี ควรเร่งกลับมาใช้นโยบาย Test & Go หรือ โครงการ Sandbox และหากพบนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจ...

อย่างไรก็ดี ควรเร่งกลับมา ใช้นโยบาย Test & Go หรือ โครงการ Sandbox และหากพบนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจ...



เปิดสถานีบริการ • นายอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์...

# ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ

## อานิสงส์ ‘ฟ่อนเกณฑ์ LTV’ ปลุกกำลังซื้อคึกคัก!

ไทยโพสต์ • “ออส” โชว์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4/2564...

อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส) กล่าวไว้ว่า ค่าดัชนีในไตรมาส 4/2564 ที่เพิ่มขึ้น...



วิชัย วัชรพันธ์ กรรมการและผู้จัดการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

# อัดเงินกู้ 2 พันล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเอสเอ็มอี

ไทยโพสต์ • เอสเอ็มอีชิงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 2,000 ล้านบาท ดีเด่นเปิดรับคำขอ 17 ม.ค.นี้...

รวม 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีและลูกหนี้สินเชื่อของกองทุน...

ด้านนายกองชัย สังสิทธิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ...



### ปลอดภัยชั่วคราว

กลับมาอีกแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ก้าวเข้าสู่ระลอกที่ 5 คงไม่ต้องบอกว่าสร้างความกังวลใจให้ธุรกิจบ้านเราอย่างไรบ้าง...



เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการบริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

### ต่างชาติยังมีเงินตุนอยู่กว่า 3.5 หมื่นล้าน

แม้โรคระบาดจากโอมิครอนจะแพร่ระบาดหนักทางสหรัฐและยุโรปก็ตาม แต่มีความชัดเจนว่าอาการของโรคไม่รุนแรง...

Table with 2 columns: Index Name and Value. Includes 'ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ' and 'ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ'.

Financial data section including 'ภาวะหุ้น' (Stock Market) with a +11.38% change, and 'มูลค่าการซื้อขาย' (Trading Volume) table.

### KTB เดินหน้าเสนอขาย DR เล็งเปิดจอง 'IPO' ต้นปี 65

ไทยโพสต์ • นายวิรัตน์ บุญญาสนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดทุน...

### เปิดตลาดหลักทรัพย์

KTB เดินหน้าเสนอขาย DR เล็งเปิดจอง 'IPO' ต้นปี 65 นายวิรัตน์ บุญญาสนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดทุน...

### จับประเด็น

ด้านนายกองชัย สังสิทธิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ...

นายชลากร บุญย้ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565...

### ThaiBMA คาดตราสารหนี้ไทยยังฮอต

นายชลากร บุญย้ง รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยถึงแนวโน้มภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2565...



# พระมหากษัตริย์ไทยแห่งบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล



พุทธศักราช ๒๔๑๗ ทรงประกาศ "พระราชบัญญัตินิคมเกษียณลูกทาสลูกไทย" ขณะนั้นไทยมีทาสกว่าหนึ่งล้านคนในสามของมณฑลเมืองในประเทศ เหตุเพราะพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดมาก็ตกเป็นทาส ต่อๆ กันเรื่อยไป เรียกว่า "ทาสในเรือนเบี้ย"

ทรงตระหนักว่า การที่คนชั้นสูงให้ทาสทำงานรับใช้หรือส่งทาสรับสินไหม โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดเป็นการกดขี่ราษฎร จึงทรงประกาศเลิกทาสเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง ทรงออกประกาศ "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.๑๒๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๔๘" ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท ยังความปิติยินดีแก่บรรดาทาสทั้งหลายถ้วนทั่ว

เป็นไทแก่ตัว เลียบก็

โปรดให้ประกาศเลิกไพร่ แต่เดิมมา ขนบไพร่มีตั้งแต่ปีให้ราษฎรอายุตั้งแต่ ๑๕-๑๖ ปี จนถึง ๗๐ ปี ต้องทำงานรับใช้หรือส่งส่วยให้แก่ชนชั้นปกครอง แบ่งออกเป็น ไพร่หลวง ไพร่สม และ ไพร่ส่วย ไพร่มีกำหนดรับราชการเดือนเว้นเดือน สมัยอยุธยา ปีละ ๖ เดือน สมัยรับกาลก็ ๑ ปีละ ๔ เดือน และสมัยรับกาลก็ ๒ อดลงมาเหลือ ๓ เดือนต่อปี

ดริ้นถึงรับสมัชชบรรพาศสมเด็จอมระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดงดการเกณฑ์แรงงาน ให้ใช้วิธีเกณฑ์จ้างแทน ส่วนราษฎรที่ไม่ได้รับเกณฑ์ให้เสียค่ารับราชการปีละ ๖ บาท

พุทธศักราช ๒๔๔๘ โปรดให้แก้ไขข้อกฎหมายที่มีมาแต่เดิมยกเลิกขนบไพร่ เปลี่ยนมาเป็นการเกณฑ์ทหารตามปัจจุบัน

การยกเลิกขนบไพร่เป็นการปลดทุกข์ของราษฎร ให้มีความเคารพท้าวราชอาณาจักร ราษฎรทำมาหากินได้เต็มที่ ส่งผลให้การค้าการขายดล่องตัว เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

อย่างไรก็ดี การเสียเงินค่าราชการและรับราชการ (ถ้ามีรายหัว) ซึ่งใช้แทนการเกณฑ์แรงงานนั้น มาสิ้นสุดลงเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๒

ในรัชสมัยมีการคบค้าสมาคมกับชาวตะวันตก นโยบายสำคัญในการรักษาเอกราชของพระมหากษัตริย์ไทย คือ การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงทรงเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีให้เหมาะสมกับกาลสมัย

โปรดให้ยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานเวลาข้าราชการเข้าเฝ้าฯ เปลี่ยนมาเป็นนั่งเก้าอี้ และยืนเฝ้าฯ แทน

โปรดให้ข้าราชการเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย

บั้งไว้ผมทรงหน่อบูรี

โปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อคอตั้ง กระดุมห้าเม็ดแบบเสื้อนอกทหาร และนั่งเก้าอี้ได้ตามโอกาส

ในปลายรัชกาล โปรดให้เลิกประเพณีโกนหัวไว้ทุกข์ทั้งเมือง เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคต

ข้าราชการกินหมากพันท้า ก็โปรดให้ขัดเสียบให้ขาว

พันท้า  
ดูงามตาจริง

โปรดให้ข้าราชการใช้ปฏิทินสุริยคติตามแบบสากล คือ หับวันที่ ๑-๓๑ และใช้ชื่อเดือน เช่น เดือนเมษายน พฤษภาคม ฯลฯ แทนการใช้นามวันข้างขึ้นข้างแรม และเดือนทางจันทรคติ

ขึ้นห้าค่ำ เดือนอ้าย  
นี่อีกก็วันหนอ

ทรงพัฒนารูปแบบการรับประทานอาหารให้หนึ่งบนโต๊ะ และใช้ช้อนส้อมแทนการใช้มือ

อ่านต่อฉบับรุ่งนี้













# เมื่อคาซัคสถานลุกเป็นไฟ - ทหารรัสเซียรุดมาร่วมปราบผู้ประท้วง



**วิ**กฤตของคาซัคสถานถึงกับมีรัสเซียได้รับคำร้องขอให้ส่งทหารไปช่วยปราบปรามผู้ประท้วงต้องถือว่าเป็นประเด็นข่าวที่ร้อนแรงที่สุดข่าวหนึ่งในช่วงนี้ทำให้เราจำต้องนึกถึงชื่อ Collective Security Treaty Organization (CSTO) ที่มีรัสเซียเป็นพันธมิตรที่เหมือนจะเป็นรูปแบบคล้ายกับ North Atlantic Treaty Organization (NATO) ที่มีสหรัฐฯ เป็นหัวเรือใหญ่ CSTO เป็นการรวมตัวทางทหารของรัสเซียกับที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอีก 8 ประเทศในเอเชียกลาง

สมาชิกประกอบด้วย Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus, Georgia

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีคาซัคสถาน โจนาร์ต โตคาเยฟ ของคาซัคสถาน เปิดไฟเขียวให้กองกำลังความมั่นคงที่รับมือกับผู้ประท้วงสามารถยิงสังหารฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้ "โดยไม่ต้องยิงเตือน"

หลังเกิดความไม่สงบในประเทศมา 1 สัปดาห์ มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 160 คน ถูกจับแล้วกว่า 8,000 คน รัฐบาลบอกว่าที่สั่งให้ยิงทั้งผู้ประท้วงได้ เพราะอ้างว่ามี "ผู้ก่อการร้าย" ผงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาล ผู้นำคาซัคสถานประกาศผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ว่า "ผู้ก่อการร้ายติดอาวุธ" ยังคงเดินหน้า "ป้อนทำลายประเทศและทรัพย์สิน" รวมทั้งใช้อาวุธต่อพลเรือนต่อไป

แต่มียังมีข้อกล่าวหาว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้กำลังต้องการจะ "ก่อรัฐประหาร" เพื่อโค่นรัฐบาลปัจจุบันด้วย จึงอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถ



"ยิงทิ้ง" อีกฝ่ายได้โดยไม่ต้องมีการเตือน ประธานาธิบดีโตคาเยฟไม่สนใจข้อเรียกร้องของ

นานาชาติที่ขอให้รัฐบาลของเขาเจรจากับผู้ประท้วง เขาอ้างว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนและจัดการโดยต่างชาติกำลังก่อความวุ่นวายในประเทศ เป็นประเทศที่มีอดีตผู้นำ Nursultan Nazarbayev ที่ปกครองประเทศถึง 28 ปีด้วยอำนาจเกือบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน Kassym-Jomart Tokayev รับช่วงอำนาจต่อมาตั้งแต่ปี 2019 ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจต่อกันโดยที่อดีตผู้นำยังคงมั่งคั่งอยู่ข้างหลัง



ผู้นำสหรัฐฯ และอาจจะเปิดทางให้รัสเซียเสริมสร้างการมีระบบภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางอีกครั้งหนึ่ง

เขากล่าวขอบคุณประธานาธิบดีลาตินอเมริกา บุนติน ที่ส่งกองกำลังมาตามคำขอเพื่อช่วยปราบปรามการประท้วง

นานาชาติมีท่าทีตึงเครียดกับความรุนแรงที่ประเทศนี้ เพราะเคยเป็นประเทศในเครือสหภาพโซเวียตที่ร้ายแรงและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง

หลายประเทศกังวลว่าสถานการณ์เพราะบางอย่างนี้จะนำไปสู่ความวุ่นวายในภูมิภาค

คาซัคสถานมีพรมแดนติดกับรัสเซียทางทิศเหนือและจีนไปทางทิศตะวันออก เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับยุโรปตะวันตก ทำให้ประเทศนี้จึงมีความสำคัญที่ต้องจับตา? เพราะคาซัคสถานเป็นอดีตสาธารณรัฐโซเวียต ประชากร 18.8 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม โดยมีชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียจำนวนมาก มีทรัพยากรแร่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีน้ำมันสำรองทั่วโลก 3% และภาคถ่านหินและก๊าซที่สำคัญ

คาซัคสถานเป็นประเทศไม่มีทางออกทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเศรษฐกิจใหญ่เท่ากับ 60% ของ GDP ทั่วภูมิภาคนี้ เรื่องวุ่นวายเริ่มด้วยการประท้วงจนกลายเป็นจลาจลเชื้อเพลิง เพราะราคาก๊าซ LPG แพงขึ้นกว่าเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้น

การประท้วงที่ความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในวงกว้าง เพราะความไม่พอใจที่ฝังลึกจากการปกครองของผู้เผด็จการ ส่งผลให้มีการลาออกที่ตำแหน่งสูงสุดและการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างนองเลือด คณะกรรมการยุโรปเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิและความมั่นคงปลอดภัยของพลเรือนชาวคาซัค

นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุน่า สหรัฐฯ และทั่วโลกจะจับตามองถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในคาซัคสถาน

การประท้วงเริ่มก่อหวอดเมื่อประมาณ 10 วันก่อนในภาคตะวันตกของประเทศ เหตุผลของการประท้วงทางการเมืองคือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างฉับพลัน

แต่นั้นเป็นเพียงปลายเหตุของความไม่พอใจของประชาชนเท่านั้น ความโกรธแค้นที่คุกรุ่นมาสาเหตุจากเรื่องอื่นๆ มากมาย ทำให้มีการขยายวงของการประท้วงออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

สะท้อนถึงความอัดอั้นของประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบอำนาจนิยมมาตั้งแต่คาซัคสถานได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1991

แต่ที่โลกตะวันตกกังวลมากกว่านั้นคือ การที่รัสเซียนำทหารจาก CSTO มาช่วยรัฐบาลคาซัคสถานปราบปรามประชาชน อาจจะกลายเป็นตัวอย่างของการที่รัสเซียพร้อมจะส่งทหารเข้าระงับเหตุในเพื่อนบ้านภายใต้ข้ออ้างของ "คำร้องขอ" ของประเทศที่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถบริหารประชาชนของตนเองที่มีความพอใจได้

เหตุวุ่นวายที่คาซัคสถานจึงกำลังเป็น "กรณีศึกษา" ของประเทศใหญ่ส่งทหารเข้าไปในเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องอิทธิพลของตนเองอย่างโจ่งครึ่ม!

# ข่าวสั้น

**WHO คาดยุโรปเกินครึ่งติดเชื้อโอมิครอนใน 2 เดือน**  
โคเปนเฮเกน ● องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประชากรเกินครึ่งหนึ่งของยุโรปจะติดเชื้อโอมิครอนภายในเดือนมีนาคมนี้ รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม กล่าวว่า ค่าเดือนจากองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) มีออกมาในวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 2 ปีที่ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังตื่นตระหนกกับการระบาดของผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น ภูมิภาคยุโรปกำลังเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบใหม่ที่นำชีวิต โดยจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกขณะนี้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเอเอฟพีเผยว่า ช่วง 7 วันที่ผ่านมา ยุโรปมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 8 ล้านคน ในวันอังคาร ฮานส์ คลูท ผู้อำนวยการดับเบิลยูเอชโอประจำภูมิภาคยุโรป กล่าวว่า "สถานการณ์ที่รุนแรงและประเมินผลด้านสุขภาพทำนายว่า มากกว่า 50% ของประชากรในภูมิภาคนี้จะติดเชื้อโอมิครอนภายใน 6-8 สัปดาห์ข้างหน้า"

**อินโดนีเซียเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น**  
จาการ์ตา ● เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า อินโดนีเซียเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในวันพุธที่ 12 มกราคม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ประธานาธิบดีโจโก วีโดโด แถลงเมื่อวันที่ 11 มกราคมว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะฉีดให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงก่อน บุติ ภูวดิ ซาติกัน รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซีย กล่าวว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นให้วัคซีนครั้งโดส เนื่องจากการศึกษาในประเทศพบว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันไวรัส รวมถึงการขาดแคลนวัคซีนในประเทศ อินโดนีเซียใช้วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ทั้งของไฟเซอร์, โมเดอร์นา, แอสตราเซนเนกาและวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มของจีน เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยฉีดพร้อมกับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 อินโดนีเซียตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากร 208 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศ 270 ล้านคน แต่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย ประชากรเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน 2 โดสแล้วไม่ถึง 56% เมื่อวันที่ 11 มกราคม อินโดนีเซียมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 802 ราย เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน

**ซาอุฯ เผยแพร่ข้อพิพาทคดีล่องละเมิดทางเพศ**  
ริยาด ● เอเอฟพีรายงานว่าเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม ศาลเมืองเมดินานาในซาอุดีอาระเบีย มีคำสั่งให้ตีพิมพ์ข้อกล่าวหาและที่ศาลตัดสินลงโทษความผิดข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ เป็นครั้งแรกที่มีการเผยแพร่ข้อพิพาทคดีในคดีประเภทนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ก่อเหตุรายนี้ชื่ออัลเชออร์ มุสลิม อัลอาวารี ที่ประกาศชื่อในหนังสือพิมพ์พักขา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เอกชน เขาได้รับโทษจำคุก 8 เดือน และปรับเงิน 5,000 ริยาล หรือราว 44,439 บาท จากความผิดฐานล่องละเมิดทางด้านหลัง, ดูหมิ่นทางวาจาและล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อ ซาอุฯ เริ่มมีกฎหมายลงโทษความผิดล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี 2561.

# 'คิม' ดูทดสอบมิสไซล์ด้วยตนเอง

**โซล ● สื่อทางการเปียงยางเผยว่า "คิม จองอึน" ผู้นำสูงสุด** มหามการยิงทดสอบมิสไซล์ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปีเมื่อวันอังคาร ที่เกาหลีเหนือถูกว่าเป็นมิสไซล์นำวิถีไฮเปอร์โซนิก โดยคิมขอให้กองทัพสร้างความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ยิ่งขึ้นไปอีก

เอเอฟพีและรอยเตอร์กล่าวว่า รายงานยืนยันของสื่อทางการเกาหลีเหนือ เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 มีออกมาหลังจากทางการเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตรวจพบการยิงทดสอบมิสไซล์ครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึงสัปดาห์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 11 มกราคม โดยเชื่อกันว่าเป็นมิสไซล์ชนิดไฮเปอร์โซนิกที่อาจมีความเร็วเหนือเสียงถึง 10 เท่า หรือ 10 มัค การทดสอบของเกาหลีเหนือเรียกเสียงประณามจากหลายชาติ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

รายงานของสำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) กล่าวว่ามิสไซล์ที่ยิงทดสอบครั้งล่าสุดเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถในการบังคับหลบหลีกที่เหนือกว่าของยานร่อนไฮเปอร์โซนิก ที่โจมตีเป้าหมายในทะเลได้อย่างแม่นยำ

เคซีเอ็นเอเผยด้วยว่า คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือมาชมการทดสอบครั้งนี้ด้วย โดยหนังสือพิมพ์โรดองซินนัมสื่อของพรรคแรงงานเกาหลี ดิซิมิน ภาพถ่ายหลายภาพของคิม ซึ่งสวมเสื้อคลุมหนังสีดำและใช้กล้องสองตาดูการทดสอบจากฐานชมการปล่อยมิสไซล์เคลื่อนที่

สื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า ภายหลังชมการทดสอบ คิมได้เรียกร้องต่อนักวิชาการทางการทหารให้เพิ่มความพยายามยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางทหารเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ และให้ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยมากขึ้นไปอีก



คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ สวมหมวกกับนายทหารระหว่างสังเกตการณ์การยิงทดสอบมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยในประเทศ

# หนุ่มมกลิ้งกู่กับระเบิดในกัมพูชาตายแล้ว

**พนมเปญ ● "มากาวา" หนูฮือ** โรคมกลิ้งกู่กับระเบิดจากแทนซาเนีย ที่ปฏิบัติงานมาตลอด 5 ปีในกัมพูชา ก่อนเกษียณเมื่อปีที่แล้ว เสียชีวิตแล้วขณะมีอายุ 8 ปี

เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานการแถลงขององค์กรการกุศลอาไปโปงเบลเยียม เมื่อวันที่ 11 มกราคมว่า "มากาวา" หนูฮือโรคมกลิ้งกู่กับระเบิดที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่กู่กับระเบิดมากมายในกัมพูชาในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของมัน 5 ปี เสียชีวิตแล้วขณะมีอายุ 8 ปี

มากาวาเป็นหนูพันธุ์หนูหนูฮือแอฟริกา เกิดที่แทนซาเนียตลอดการปฏิบัติหน้าที่ของมันในกัมพูชา ช่วยเก็บกู่กับระเบิดในพื้นที่ราว 225,000 ตารางเมตร หรือเท่ากับสนามฟุตบอล 42 สนาม มากกว่าคิมกลิ้งกู่กับระเบิดมากกว่า 100 ขึ้น รวมถึงวัดระเบิดชนิดอื่น ก่อนที่มันจะเกษียณหน้าที่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

องค์กรอาไปโปงที่ฝึกหนูในการดมกลิ่นวัตถุระเบิดและผู้ช่วยวันโรค แถลงเมื่อวันที่ 11 มกราคมว่ามากกว่าหนูฮือโรคมกลิ้งกู่กับระเบิดที่ช่วยเจ้าหน้าที่กู่กับระเบิดมากมายในกัมพูชาในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของมัน 5 ปี พวกเราทุกคนที่อาไปโปงเราใจต่อข่าวการสูญเสียของมากาวาและขอบคุณสำหรับการทำงานที่ขนาดเดียวกันนี้ใช้เครื่องตรวจหาโลหะต้องใช้เวลาถึง 4 วัน

มากกว่าใช้เวลาเพียง 30 นาที ดมกลิ่นหาที่ระเบิดในพื้นที่เท่ากับสนามเทนนิส ในพื้นที่



